

Số: 556 /KH-PGDĐT-NV

Vĩnh Thạnh, ngày 17 tháng 10 năm 2016

KẾ HOẠCH

Thực hiện công tác học sinh, giáo dục ngoại khóa năm học 2016-2017

Căn cứ Công văn số 2234/SGDDĐT-CTTT ngày 29 tháng 9 năm 2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ về việc hướng dẫn thực hiện công tác học sinh, sinh viên và giáo dục thể chất và y tế trường học năm học 2016-2017;

Căn cứ Kế hoạch - nhiệm vụ năm học 2016 -2017 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Vĩnh Thạnh;

Căn cứ vào tình hình thực tế thực hiện công tác học sinh, giáo dục ngoại khóa trong những năm qua, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Vĩnh Thạnh đề ra Kế hoạch thực hiện công tác học sinh, giáo dục ngoại khóa năm học 2016-2017 như sau:

A. NHIỆM VỤ CHUNG

1. Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, các nội dung liên quan đến giáo dục trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế, gắn với phát triển kinh tế tri thức, bảo vệ tài nguyên, môi trường, chương trình khởi nghiệp cho học sinh. Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị khóa XII, gắn kết với cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”.

2. Triển khai nội dung Chương trình hành động của ngành Giáo dục thực hiện Chiến lược phát triển giáo dục Việt Nam giai đoạn 2011-2020, Quyết định số 2653/QĐ-BGDĐT ngày 25 tháng 7 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04 tháng 11 năm 2013 của Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

3. Tiếp tục nâng cao hiệu quả các nội dung của phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” ; tăng cường các hoạt động giáo dục, hướng dẫn cách sử

dụng, khai thác thông tin trên internet cho thanh thiếu niên trong trường học. Tăng cường giáo dục toàn diện, chú trọng và đẩy mạnh giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống, tư tưởng chính trị, giá trị văn hóa truyền thống, lòng yêu nước, tinh thần tự tôn dân tộc, kỹ năng sống, kỹ năng thực hành, ý thức trách nhiệm với cộng đồng và xã hội cho học sinh. Tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao trong nhà trường.

4. Triển khai có hiệu quả công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, nâng cao chất lượng công tác quản lý học sinh; đẩy mạnh công tác giáo dục tư tưởng, chính trị, văn hóa truyền thống, lòng yêu nước, trách nhiệm với cộng đồng, xã hội; tăng cường công tác giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, giá trị sống, kỹ năng thực hành cho học sinh.

5. Tăng cường công tác giáo dục pháp luật về an toàn giao thông, giáo dục văn hóa giao thông, hạn chế tối đa tai nạn giao thông và vi phạm Luật giao thông đường bộ trong học sinh, thực hiện có hiệu quả kế hoạch giáo dục an toàn giao thông năm học 2016-2017. Tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục pháp luật, tuyên truyền nội dung về biển, hải đảo và trách nhiệm của học sinh trong quá trình đấu tranh bảo vệ, độc lập, chủ quyền thiêng liêng, toàn vẹn lãnh thổ bất khả xâm phạm của dân tộc Việt Nam.

6. Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng công tác quản lý học sinh; chú trọng công tác bảo đảm an ninh, trật tự trường học; phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, tai nạn thương tích, đuối nước; triển khai có hiệu quả hoạt động tư vấn tâm lý, định hướng nghề nghiệp cho học sinh.

7. Đẩy mạnh công tác chăm sóc sức khỏe, phòng chống dịch bệnh đối với học sinh. Triển khai công tác bảo hiểm y tế trong học sinh đạt tỉ lệ 100% học sinh tham gia. Triển khai và thực hiện hiệu quả Thông tư liên tịch số 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT ngày 12/5/2016 của Bộ Y tế và Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về công tác y tế trường học; Thông tư số 07/2014/TT-BGDĐT ngày 14/3/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc quy định về hoạt động chữ thập đỏ trường học.

8. Tiếp tục tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, bồi dưỡng nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên làm công tác Tổng phụ trách Đội, cán bộ Đoàn, giáo viên phụ trách giáo dục thể chất, và nhân viên y tế trường học.

B. NHIỆM VỤ CỤ THỂ

I. CÔNG TÁC TƯ TƯỞNG – VĂN HÓA

1. Công chức, viên chức các đơn vị trường học nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác, gương mẫu triển khai và thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn bó với học sinh, lấy học sinh làm đối tượng ưu tiên được phục vụ trước hết và trên hết, phát huy tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ,

đảng viên. Giới thiệu rộng rãi trang thông tin về Chủ tịch Hồ Chí Minh (<http://www.hochiminh.vn>) tới nhà giáo, người học để nghiên cứu, tham khảo học tập và làm theo Bác.

Tổ chức cho đảng viên, nhà giáo, cán bộ công chức, viên chức và học sinh tham gia cuộc thi trực tuyến “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” lần thứ IV, năm 2017 trên trang web <http://hocvalamtheobac.vn>; sử dụng thiết thực bộ tài liệu “Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống dành cho học sinh” trong hoạt động dạy, học và giáo dục.

2. Tiếp tục triển khai, thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24 tháng 3 năm 2015 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015-2030; Quyết định số 1501/QĐ-TTg ngày 28 tháng 8 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về Đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng, giai đoạn 2015-2020”. Đề ra các giải pháp phù hợp với từng đơn vị trường học: thi đua dạy tốt, học tốt; quy định cụ thể việc học sinh tham gia trực tiếp lao động, vệ sinh lớp học và thực hiện các phần việc, công trình trong khuôn viên nhà trường; treo các khẩu hiệu, hình ảnh tuyên truyền, giáo dục; thực hiện nghiêm túc quy định hát Quốc ca, Đội ca trong các lễ chào cờ.

3. Tiếp tục quán triệt, thực hiện Quyết định số 3704/QĐ-BGDĐT ngày 10/9/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Chương trình hành động thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011-2020; Kế hoạch số 1082/KH-BGDĐT-TWĐTN ngày 27/11/2014 giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh về phối hợp tổ chức các hoạt động giáo dục, hướng dẫn cách sử dụng, khai thác thông tin trên internet cho thanh, thiếu niên trong trường học; tổ chức cho học sinh trung học cơ sở tham gia cuộc thi “Chinh phục vũ môn”.

4. Tiếp tục triển khai và thực hiện các nội dung của phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”; đưa các nội dung của phong trào thành các hoạt động thường xuyên trong nhà trường. Triển khai thực hiện Chỉ thị số 1537/CT-BGDĐT ngày 05 tháng 5 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về “Tăng cường và nâng cao hiệu quả một số hoạt động giáo dục cho học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục, đào tạo” nhằm đẩy mạnh đổi mới nội dung, phương pháp giáo dục tư tưởng, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho học sinh phù hợp với tình hình mới, lồng ghép vào nội dung các môn học, hoạt động ngoài giờ lên lớp và hoạt động ngoại khóa. Các trường xây dựng và thực hành qui tắc ứng xử văn hóa giữa cán bộ, giáo viên và học sinh.

5. Các trường triển khai có hiệu quả công tác tư vấn tâm lý cho học sinh, trường trung học cơ sở thành lập ít nhất 01 câu lạc bộ giáo dục kỹ năng sống, sinh hoạt hàng tháng có hiệu quả góp phần hình thành, giáo dục và rèn luyện kỹ năng sống thiết thực cho học sinh; các trường tiểu học và trung học cơ sở tổ chức ít nhất 01 cuộc đối thoại

trực tiếp giữa học sinh với thầy giáo, cô giáo, lãnh đạo nhà trường để nắm bắt và xử lý kịp thời tâm tư, nguyện vọng của người học.

6. Tổ chức thường xuyên, đa dạng các hoạt động văn hóa, văn nghệ, nghệ thuật, thể dục, thể thao, trò chơi dân gian, hoạt động ngoài giờ lên lớp; thành lập các câu lạc bộ năng khiếu, sở thích nhằm nâng cao đời sống văn hóa tinh thần và góp phần giáo dục toàn diện cho học sinh.

Các trường xây dựng và thực hành qui tắc ứng xử văn hóa đối với cán bộ, nhà giáo và học sinh trong nhà trường; tổ chức Hội thi “Giai điệu tuổi hồng” cấp trường; tham gia tốt Hội thi “Giai điệu tuổi hồng” cấp huyện; Phòng Giáo dục và Đào tạo thành lập đội văn nghệ, tổ chức tập luyện và tham gia Hội thi “Giai điệu tuổi hồng” cấp thành phố.

7. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 71/2008/CT-BGDĐT ngày 23 tháng 12 năm 2008 về tăng cường sự phối hợp nhà trường, gia đình và xã hội trong công tác giáo dục trẻ em, học sinh, sinh viên.

8. Xây dựng tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Đội TNTP Hồ Chí Minh thực sự mạnh; tăng cường tổ chức các hoạt động Đoàn, Đội và phong trào thanh thiếu nhi, chú trọng đổi mới phương pháp, hình thức, đầu tư dụng cụ, thiết bị cần thiết để tổ chức các hoạt động thường xuyên, thu hút thanh thiếu nhi tham gia góp phần giáo dục kỹ năng sống và giáo dục toàn diện cho học sinh.

9. Phối hợp với lực lượng Công an địa phương thành lập Ban an ninh trường học, thực hiện đường dây điện thoại nóng để kịp thời thông tin nhằm bảo đảm trật tự an ninh trong trường học; phát huy vai trò lực lượng trực ban của đơn vị trường về đảm bảo an ninh, trật tự trường học.

10. Đẩy mạnh các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, an sinh xã hội; viếng thăm và chăm sóc các di tích lịch sử, văn hóa; chăm sóc Bà mẹ Việt Nam anh hùng, các địa chỉ nhân đạo trên địa bàn.

II. CÔNG TÁC QUẢN LÝ HỌC SINH:

1. Tăng cường các biện pháp phối hợp đảm bảo an ninh, trật tự trường học; thực hiện đồng bộ các giải pháp đảm bảo tuyệt đối an toàn cho học sinh trong quá trình tham gia học tập tại trường, trên đường đi và về; phòng, chống âm mưu kích động, lôi kéo học sinh tham gia các hoạt động vi phạm pháp luật, ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội; chủ động thực hiện các giải pháp xây dựng trường học an toàn, phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em trong trường học.

2. Đẩy mạnh sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường với gia đình và xã hội trong việc quản lý học sinh. Hiệu trưởng các trường xây dựng quy chế phối hợp cụ thể giữa nhà trường với cha mẹ học sinh và chính quyền, các tổ chức đoàn thể ở địa phương, giữa hiệu trưởng với các tổ chức đoàn thể trong nhà trường; Hiệu trưởng các trường xây dựng kế hoạch quản lý chặt chẽ học sinh, học sinh phải đi học đầy đủ, nghỉ học phải xin phép, ghi nhận và tổng hợp ngày nghỉ của học sinh chính xác từng buổi một và có biện pháp xử lý khắc phục hiệu quả việc học sinh nghỉ không phép.

3. Phát huy vai trò của giáo viên chủ nhiệm trong công tác quản lý, giáo dục và rèn luyện đạo đức cho học sinh. Giáo viên chủ nhiệm phải xây dựng kế hoạch giáo dục học sinh cá biệt trong lớp để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Đồng thời, chịu trách nhiệm chính trong công tác duy trì sĩ số, xây dựng nề nếp học tập của lớp, kịp thời tham mưu với hiệu trưởng và các bộ phận, đoàn thể trong nhà trường trong công tác giáo dục và rèn luyện đạo đức cho học sinh; không để học sinh bỏ học vì học yếu, nghỉ quá số ngày qui định, thiếu sách, vở, quần, áo và vi phạm bị kỷ luật. Xem đây là nội dung chủ yếu trong công tác đánh giá, phân loại viên chức và đề xuất thi đua, khen thưởng vào cuối năm học.

4. Xây dựng nội quy và quản lý học sinh sử dụng điện thoại đúng mục đích trong và ngoài nhà trường. Tăng cường công tác giáo dục an toàn giao thông trong trường học; tổ chức các hoạt động giáo dục, tuyên truyền kiến thức về an toàn giao thông cho học sinh ngay từ đầu năm học nhằm hưởng ứng Tháng an toàn giao thông, Thập kỷ an toàn giao thông.

- Tổ chức cho công chức, viên chức và học sinh ký cam kết không vi phạm an toàn giao thông.

- Các trường cấp Quốc lộ, Tỉnh lộ có kế hoạch phân luồng cho học sinh trong giờ đến trường và tan trường, triển khai thực hiện tốt khẩu hiệu “Cổng trường an toàn giao thông”.

- Thường xuyên kiểm tra kiến thức, kỹ năng thực hiện an toàn giao thông đối với học sinh.

- Tổ chức ngày hội công nhận chuyên hiệu “An toàn giao thông” cho học sinh với hình thức “Rung chuông vàng” cho tất cả học sinh trong nhà trường tham gia.

- Triển khai và tổ chức cho học sinh tham gia cuộc thi “Giao thông thông minh” đối với học sinh tiểu học và trung học cơ sở.

5. Tăng cường công tác phối hợp với công an trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự trường học theo qui định tại Thông tư liên tịch số 06/2015/BCA-BGDĐT ngày 28/8/2015 của Bộ Công an và Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội và đấu tranh phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật khác trong ngành giáo dục và các văn bản liên tịch có liên quan; Thực hiện Quy định về công tác phòng, chống tệ nạn ma túy trong nhà trường theo Thông tư số 31/2009/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo, hưởng ứng Ngày toàn dân phòng, chống ma túy 26/6/2017.

6. Tăng cường công tác quản lý học sinh, thực hiện tốt các chế độ chính sách của Nhà nước liên quan đến học sinh. Đẩy mạnh thực hiện công tác tư vấn tâm lý và tư vấn hướng nghiệp, tư vấn tuyển sinh đối với học sinh cuối cấp.

7. Thực hiện tốt việc mặc đồng phục của học sinh theo Chỉ thị số 1537/CT-BGDĐT ngày 05/5/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các đơn vị thực hiện đồng phục mới cho học sinh phải xin ý kiến và được sự thống nhất của lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo.

8. Thường xuyên tuyên truyền, giáo dục, hướng dẫn học sinh tham gia phòng chống tác hại của trò chơi trực tuyến có nội dung bạo lực và không lành mạnh; triển khai các hoạt động giáo dục pháp luật ngoại khóa cho học sinh; phổ biến, giáo dục về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, thực hiện Công văn số 3660/BGDĐT-CTHSSV ngày 16/7/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trong các cơ sở giáo dục, đảm bảo giảng dạy về công tác này tối thiểu 02 tiết ngoại khóa trong một năm học.

III. HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP:

- Thực hiện theo các chủ đề quy định cho mỗi tháng, tích hợp giáo dục kỹ năng sống trong hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực.

- Về phương pháp tổ chức: có thể tổ chức riêng theo lớp hoặc theo khối lớp, tăng cường các hoạt động tập thể ngoài giờ lên lớp. Tuy nhiên, cần chú ý đến sự tham gia sinh hoạt của tất cả các học sinh trong lớp hoặc khối lớp. Các hoạt động đề ra phải thu hút học sinh tham gia, không khí sinh hoạt phải hào hứng, vui tươi, bổ ích.

- Chú trọng đổi mới, sáng tạo các hình thức tổ chức, nâng cao chất lượng, hiệu quả của hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giáo dục trong nhà trường theo chủ đề đã đề ra. ***Cần quan tâm tổ chức các hoạt động tập thể ngoài lớp học hoặc ngoài giờ học chính khóa, tăng cường các hoạt động trải nghiệm từ thực tiễn, phát huy tính chủ động, sáng tạo của học sinh.***

- Tăng cường sự chỉ đạo của Ban giám hiệu nhà trường về các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, đặc biệt là trong xây dựng, thiết kế hoạt động; tăng cường dự giờ, chia sẻ kinh nghiệm góp phần nâng cao chất lượng của hoạt động này trong nhà trường.

- Phát huy vai trò của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Đội TNTP Hồ Chí Minh nhằm hỗ trợ thúc đẩy nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, góp phần giáo dục toàn diện cho học sinh trong nhà trường phổ thông.

- Nhà trường thường xuyên tổ chức chuyên đề, lồng ghép với sinh hoạt chuyên môn, giúp giáo viên chủ nhiệm thiết kế hoạt động phù hợp, tổ chức hiệu quả, thu hút học sinh tham gia vào hoạt động. Chú trọng những hoạt động tập thể qui mô, sáng tạo, tạo nét riêng, hoạt động nổi bật, đặc trưng của từng đơn vị nhà trường.

- Tăng cường các hoạt động tham quan các di tích lịch sử, văn hóa, làng nghề truyền thống; đẩy mạnh phong trào học sinh đến với di tích, bảo tàng, được tham gia các hoạt động trải nghiệm từ thực tiễn.

IV. CÔNG TÁC GIÁO DỤC THỂ CHẤT VÀ THỂ THAO TRƯỜNG HỌC

1. Triển khai thực hiện hiệu quả nội dung công tác giáo dục thể chất và thể thao trường học theo quy định tại các các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo sau: Nghị định số 11/2015/NĐ-TTg ngày 31/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định về giáo dục thể

chất và thể thao trường học; Quyết định số 1076/QĐ-TTg ngày 17/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tổng thể phát triển giáo dục thể chất và thể thao trường học giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025; Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 01/12/2011 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về Thể dục, thể thao đến năm 2020; Quyết định số 51/2012/QĐ-TTg ngày 16/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ quy định về chế độ bồi dưỡng và chế độ trang phục đối với giáo viên thể dục, thể thao; Quyết định số 14/2001/QĐ-BGDĐT, ngày 03/5/2001 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế giáo dục thể chất và y tế trường học; Quyết định số 53/2008/QĐ-BGDĐT, ngày 18/9/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định về việc đánh giá, xếp loại thể lực HSSV; Quyết định số 72/2008/QĐ-BGDĐT, ngày 23/12/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định tổ chức hoạt động thể dục, thể thao ngoại khoá cho học sinh, sinh viên.

2. Tập trung triển khai có hiệu quả Quyết định số 234/QĐ-TTg ngày 05/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em giai đoạn 2016-2020; Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 16/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chỉ đạo, thực hiện phòng chống tai nạn thương tích và đuối nước cho trẻ em, học sinh; Chỉ thị số 1572/CT-BGDĐT ngày 12/5/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về tăng cường các giải pháp phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước cho trẻ em, học sinh, sinh viên.

3. Tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông, giáo dục xây dựng trường học an toàn, phòng tránh tai nạn thương tích theo Thông tư số 13/2010/TT-BGDĐT ngày 15/4/2010 quy định về xây dựng trường học an toàn, phòng tránh tai nạn thương tích trong cơ sở giáo dục mầm non; Quyết định số 4458/QĐ-BGDĐT ngày 22/8/2007 quy định về xây dựng trường học an toàn, phòng tránh tai nạn thương tích trong các trường phổ thông.

4. Các trường tổ chức tập thể dục giữa giờ, kết hợp với múa hát sân trường và biểu diễn các bài võ cổ truyền - hô các khẩu ngữ sau khi tập thể dục thể thao theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

5. Hiệu trưởng các trường đẩy mạnh công tác xã hội hóa hoạt động thể dục thể thao, tăng cường đưa môn Bơi lội vào dạy trong nhà trường. **Mỗi đơn vị trường thành lập ít nhất 02 câu lạc bộ thể dục thể thao cho học sinh tham gia.** Phát huy thế mạnh của đơn vị; phát huy vai trò của giáo viên thể dục thể thao phụ trách các câu lạc bộ năng khiếu, xem đây là tinh thần yêu thích thể thao, yêu nghề, yêu trẻ, có trách nhiệm với công việc và là tấm gương để học sinh noi theo trong tập luyện, rèn luyện và phát triển thể chất trong nhà trường.

Thời gian nộp hồ sơ các câu lạc bộ năng khiếu thể dục thể thao năm học 2016-2017 về Phòng Giáo dục và Đào tạo: 30/10/2016.

6. Các giáo viên thể dục, thể thao tham gia đầy đủ các lớp bồi dưỡng nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ do Phòng Giáo dục và Đào tạo hoặc Sở Giáo dục và Đào tạo

tổ chức; Đồng thời, phải có kế hoạch tự học tập, trau dồi và rèn luyện để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ góp phần nâng cao chất lượng dạy và học trong nhà trường và đăng ký tham gia Hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp (nếu có).

Giáo viên dạy thể dục thể thao phải đăng ký với Phòng Giáo dục và Đào tạo ít nhất một môn thể thao mà mình yêu thích, có điều kiện tập luyện thường xuyên, nắm rõ Điều lệ, luật chơi và có phương pháp hướng dẫn học sinh tập luyện hiệu quả (mẫu đăng ký kèm theo).

Giáo viên dạy thể dục thể thao tham mưu với hiệu trưởng trang bị đầy đủ dụng cụ, thiết bị phục vụ công tác giảng dạy thể dục thể thao trong nhà trường, đặc biệt là dụng cụ, thiết bị giảng dạy thiết yếu như: *còi, đồng hồ bấm giờ, thước dây*, ... nhằm đảm bảo chất lượng và hiệu quả trong công tác chuyên môn; chủ động tham mưu thành lập và duy trì các nhóm, câu lạc bộ năng khiếu thể dục thể thao, duy trì và phát huy thành tích, thể mạnh, mũi nhọn thể dục thể thao của đơn vị.

Trong giảng dạy, đảm bảo truyền thụ kiến thức cơ bản, chính xác, khoa học, dạy đúng, đủ, có chất lượng theo chương trình Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định, thực hiện đúng khung phân phối chương trình hiện hành. Cho phép học sinh học trái buổi đối với các trường còn thiếu sân tập để giảng dạy. Tăng cường việc sử dụng tranh ảnh, sử dụng công nghệ thông tin, làm đồ dùng dạy học để giảng dạy. Đồng thời đổi mới phương pháp dạy và học nhằm phát huy năng lực học tập, tính tích cực, chủ động, sáng tạo và vận dụng kiến thức, kỹ năng của học sinh; tăng cường kỹ năng thực hành, vận dụng kiến thức, dạy cho học sinh cách học, cách nghĩ và khuyến khích học sinh tự học, tự rèn luyện.

7. Tăng cường công tác tuyên truyền phòng, tránh tai nạn đuối nước cho học sinh; phối hợp với cha mẹ học sinh tổ chức các lớp dạy bơi, cứu đuối, công tác phòng, tránh tai nạn đuối nước cho học sinh trong nhà trường. Hàng tháng, báo cáo thống kê học sinh biết bơi gửi về Phòng Giáo dục và Đào tạo. **Chỉ tiêu:** đến cuối năm học 2016-2017, 100% học sinh tiểu học và trung học cơ sở trong nhà trường biết bơi.

8. Hiệu trưởng các trường đầu tư kinh phí, trang bị đủ dụng cụ, thiết bị, cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy theo quy định chuyên môn của Bộ Giáo dục và Đào tạo và tập luyện thể dục, thể thao cho học sinh trong nhà trường.

9. Thực hiện đồng phục thể dục thể thao trong giờ học chính khóa. Cùng cố và tổ chức thực hiện tốt thể dục giữa giờ và hát múa sân trường từ đầu tháng 10/2016 đến kết thúc năm học.

Thực hiện đánh giá, xếp loại thể lực học sinh theo Quyết định số 53/2008/QĐ-BGDĐT, ngày 18/9/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định về việc đánh giá, xếp loại thể lực HSSV về Phòng Giáo dục và Đào tạo ngày 20/4/2017.

10. Các trường phải tổ chức Hội khỏe Phù Đổng cấp trường; thời gian tổ chức cấp trường chậm nhất ngày 30/11/2016; Hội khỏe Phù Đổng cấp trường được tổ chức thật sự là ngày hội thể thao của học sinh trong nhà trường; lồng ghép tổ chức chơi một số trò chơi dân gian:

+ Các trường Tiểu học tổ chức cho học sinh tham gia thi đấu đủ các môn: Bơi lội, Điền kinh, Cầu lông, Đá cầu, Bóng đá, Cờ vua, Bóng bàn, Bóng rổ; Khuyến khích tổ chức thi đấu các môn Thể dục Aerobics và Bi sắt.

+ Các trường THCS tổ chức cho học sinh tham gia thi đấu đủ các môn: Bơi lội, Điền kinh, Cầu lông, Đá cầu, Bóng đá, Bóng chuyền, Bóng rổ, Cờ vua, Bóng bàn, Kéo co, Đẩy gậy, Bi sắt; Khuyến khích tổ chức thi đấu các môn Vovinam, Taekwondo, Thể dục Aerobics.

Khi lập kế hoạch tổ chức Hội khỏe Phù Đổng cấp trường, các trường gửi kế hoạch tổ chức về Phòng Giáo dục và Đào tạo để lãnh đạo phân công cán bộ tham gia ngày hội (đơn vị nào không gửi kế hoạch, không mời tham dự ngày hội xem như không tổ chức hoạt động này trong năm học). Sau khi trường tổ chức xong Hội khỏe Phù Đổng, báo cáo kết quả tổ chức, nhận xét mặt mạnh làm được và những hạn chế cần khắc phục về Phòng Giáo dục và Đào tạo chậm nhất ngày 05/12/2016. Đồng thời, có kế hoạch tuyển chọn, bồi dưỡng những em có thành tích cao, có năng khiếu tham gia Hội khỏe Phù Đổng cấp huyện. Chú ý: đối với những em tham gia Hội khỏe Phù Đổng cấp trường, hiệu trưởng kết hợp với giáo viên chủ nhiệm vận động gia đình mua bảo hiểm tai nạn cho học sinh.

11. Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức các hoạt động:

- Phối hợp Trung tâm Văn hóa - Thể dục thể thao huyện Vĩnh Thạnh tổ chức Hội khỏe Phù Đổng cấp huyện năm học 2016-2017, tổ chức vào tháng 01/2017.

- Phối hợp Trung tâm Văn hóa - Thể dục thể thao huyện Vĩnh Thạnh tổ chức Giải thể thao hè năm 2017, hưởng ứng Tháng hành động Vì trẻ em với một số môn thể thao như: Cờ vua, Bóng đá và Cầu lông.

- Chuẩn bị và tham gia tốt các hoạt động thể dục thể thao cấp thành phố trong năm học (giải Bóng đá, Ngày hội đá bóng, giải cầu lông, ...).

12. Hiệu trưởng các trường thực hiện báo cáo định kỳ: sơ kết học kì 1 trước ngày 20/12/2016; tổng kết năm học trước ngày 20/4/2017.

V. CÔNG TÁC Y TẾ TRƯỜNG HỌC

1. Thực hiện tốt các Quy định về hoạt động y tế trong các trường học:

- Thông tư liên tịch số 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT ngày 12/5/2016 của Bộ Y tế và Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định về công tác y tế trường học.

- Chỉ thị 23/2006/CT-TTg ngày 12/7/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác y tế trong trường học.

- Thông tư số 07/2014/TT-BGDĐT ngày 14/3/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc quy định về hoạt động chữ thập đỏ trường học.

- Thực hiện Chương trình phối hợp số 993/CTr-BYT-BGDĐT ngày 16/11/2012 của Bộ Y tế và Bộ Giáo dục và Đào tạo về bảo vệ, giáo dục và chăm sóc sức khỏe trẻ em, học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, giai đoạn 2012-2020.

- Chỉ thị số 6036/CT-BGDĐT ngày 17/12/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường thực hiện phòng, chống tác hại của thuốc lá và lạm dụng đồ uống có cồn trong ngành giáo dục.

- Quyết định số 329/QĐ-BGDĐT ngày 25/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt đề án “Thông tin, tuyên truyền về ứng phó với biến đổi khí hậu và phòng, chống thiên tai trong trường học giai đoạn 2013-2020”.

- Thông tư liên tịch số 13/2016/TTLT-BGDĐT-BVHTTDL-BLĐTBXH-BCA ngày 05/05/2016 về việc hướng dẫn thực hiện chuyển đổi hành vi về xây dựng gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình trong các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

2. Xây dựng kế hoạch thực hiện công tác y tế trường học theo Kế hoạch liên tịch số 246/KHLT/TTYTDP-PGDĐT ngày 22 tháng 8 năm 2016 của Trung tâm Y tế dự phòng và Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Vĩnh Thạnh về Chương trình công tác Y tế trường học năm học 2016-2017; chú trọng thực hiện các quy định về vệ sinh trường học, vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, xây dựng môi trường trường học an toàn, lành mạnh, xanh, sạch, đẹp, phòng chống HIV, tác hại của thuốc lá, suy dinh dưỡng, tai nạn thương tích, các dịch, bệnh, tật trong trường học (đau mắt đỏ, tay chân miệng, cúm A H1N1, cúm A H5N1, cúm A H7N9 và các chủng vi rút cúm gia cầm lây sang người, nha học đường, cong vẹo cột sống, cận thị, mắt hột, lao, hội chứng viêm đường hô hấp cấp vùng Trung Đông do vi rút Corona “Mers-Cov”, vi rút Zika, sởi, rubella, sốt rét, sốt xuất huyết, giun sán, nha học đường, mắt học đường, cong vẹo cột sống, ...), giảm nhẹ thảm họa thiên tai và biến đổi khí hậu.

Đối với các đơn vị trường có bếp ăn bán trú, thực hiện theo Công văn số 1558/SYT-NVY ngày 05/6/2015 của Sở Y tế thành phố Cần Thơ về việc hướng dẫn quản lý an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, chú trọng đảm bảo chế độ dinh dưỡng, chất lượng bữa ăn cho học sinh.

3. Đảm bảo môi trường nhà trường xanh, sạch, đẹp, an toàn. Tăng cường công tác chống kỳ thị và phân biệt đối xử với trẻ em mắc bệnh, tật. Triển khai thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc giáo dục trẻ em, đảm bảo quyền trẻ em, tạo cơ hội học tập cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, học sinh khuyết tật, học sinh nghèo.

4. Tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, hoạt động ngoại khoá và truyền thông về giáo dục dân số, giáo dục giới tính, sức khỏe sinh sản vị thành niên và kỹ năng sống cho học sinh. Tổ chức các hoạt động truyền thông hưởng ứng Ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam (01/7), Ngày nước thế giới (22/3), Tuần lễ quốc gia nước sạch, vệ sinh môi trường, Ngày toàn dân hiến máu nhân đạo (7/4), Ngày thế giới không thuốc lá (31/5), Ngày môi trường thế giới (05/6), Ngày vệ sinh yêu nước (02/7), Ngày thế giới phòng chống HIV/AIDS (01/12), Tháng hành động vì trẻ em (tháng 6), Tuần lễ tiêm chủng (9-15/5), Tháng hành động vì vệ sinh an toàn thực phẩm (15/4-15/5) và các sự kiện khác liên quan đến công tác truyền thông giáo dục, chăm sóc sức khỏe học sinh.

5. Lập kế hoạch hoạt động, dự toán kinh phí, huy động kinh phí, chấp hành dự toán và quyết toán kinh phí về việc thực hiện công tác y tế trường học đúng theo hướng dẫn tại Thông tư số 14/2007/TT-BTC của Bộ Tài chính.

6. Vận động phụ huynh mua bảo hiểm tai nạn và bảo hiểm y tế cho học sinh. Chỉ tiêu: bảo hiểm tai nạn đạt từ 95% trở lên và bảo hiểm y tế đạt 100%. Vận động người thân công chức, viên chức tham gia bảo hiểm y tế đạt 100%.

7. Phối hợp với các cấp chính quyền địa phương giải quyết dứt điểm việc mua bán trước cổng trường và có biện pháp hạn chế học sinh mua quà vặt ngoài tầm quản lý của nhà trường.

8. Triển khai và thực hiện tốt các chương trình Y tế Quốc gia, thực hiện tốt phong trào rèn luyện thể chất, Câu lạc bộ “Phối sạch” trong nhà trường; Phối hợp với Trạm Y tế các xã, thị trấn khám sức khỏe định kỳ cho học sinh ít nhất 01 lần/ năm học; trang bị đầy đủ cơ sở vật chất, dụng cụ sơ cấp cứu ban đầu, chăm sóc sức khỏe, đảm bảo sơ cấp cứu kịp thời, hiệu quả khi có tình huống xảy ra và chuyển đến bệnh viện an toàn.

9. Thực hiện có hiệu quả, giám sát chặt chẽ hoạt động của công tác nước sạch và vệ sinh môi trường, đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ. Lập kế hoạch vệ sinh trường học, môi trường, cảnh quan thường xuyên cho sạch đẹp, thoáng mát, an toàn. Các công trình vệ sinh phải đạt các yêu cầu: sạch, không mùi hôi, có hệ thống nước sạch, thùng chứa rác, thu gom và xử lý rác hàng ngày.

Chú trọng đảm bảo ánh sáng cho các phòng học; hệ thống nước sạch rửa tay với xà phòng tiệt khuẩn.

10. Tổ chức đánh giá công tác y tế trường học, thực hiện thông kê báo cáo đúng qui định.

11. Vận động cán bộ, giáo viên, công nhân viên, hội Cha mẹ học sinh, học sinh có đủ điều kiện tham gia hiến máu nhân đạo. Chỉ tiêu công chức, viên chức ngành giáo dục hiến máu nhân đạo: ít nhất 20% trên tổng số công chức, viên chức của đơn vị.

12. Công tác Chữ thập đỏ trường học:

Thực hiện Thông tư số 07/2014/TT-BGDĐT ngày 14 tháng 3 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định về hoạt động Chữ thập đỏ trong trường học; Thực hiện theo kế hoạch liên tịch của Hội Chữ Thập đỏ và Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện. Trang bị những kiến thức, kỹ năng cần thiết về chăm sóc sức khỏe, sơ cấp cứu ban đầu, ứng phó với các tình huống khẩn cấp cho thanh thiếu niên và công chức, viên chức trong nhà trường. Tăng cường đoàn kết, tập hợp hội viên, thanh thiếu niên, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của hội viên, thanh thiếu niên trong các hoạt động nhân đạo, góp phần giáo dục lòng nhân ái, sự sẻ chia, yêu thương, giúp đỡ lẫn nhau trong học tập và trong cuộc sống. Thực hiện trồng và chăm sóc cây xanh, hoa kiểng, cây thuốc nam. thực hiện công tác báo cáo định kì đầy đủ và đúng biểu mẫu về Huyện

Hội Chữ thập đỏ. Tăng cường vận động Sổ Vàng nhân đạo, thu - chi đầy đủ chứng từ, được công khai rõ ràng theo qui định của tài chính.

VI. CÔNG TÁC ĐOÀN - ĐỘI TRƯỜNG HỌC

1. Tăng cường công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho học sinh và đoàn viên thanh niên gắn với triển khai hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; triển khai và thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW, ngày 24/3/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015-2030 và đề án “*Tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thanh thiếu niên giai đoạn 2013-2020*” của Ban Bí thư Trung ương Đoàn.

2. Quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ XIII. Thực hiện các công trình, phần việc thanh niên thiết thực, hiệu quả; công trình, phần việc của Liên Đội chào mừng Đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017-2022.

3. Tập trung xây dựng Đoàn, Đội vững mạnh, phát huy vai trò nòng cốt của đoàn viên thanh niên, giáo viên Tổng phụ trách Đội và các giáo viên phụ trách Chi đội, lớp nhi đồng. Chú trọng công tác quản lý đoàn viên, đội viên; đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt Đoàn, Đội; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Đoàn, giáo viên Tổng phụ trách Đội đáp ứng yêu cầu công tác và phát triển bền vững của đơn vị trường; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong thu hút, tập hợp, đoàn kết, giáo dục đoàn viên, đội viên và nhi đồng.

4. Xây dựng văn hóa học đường thân thiện, lành mạnh, đảm bảo an toàn, an ninh trật tự trường học, coi đây là một giải pháp quan trọng trong việc ngăn chặn, đẩy lùi các hiện tượng phi văn hóa, phi đạo đức đang có nguy cơ trở thành trào lưu xấu trong đoàn viên, thanh niên trường học.

5. Đẩy mạnh phong trào “*Thiếu nhi Việt Nam thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy*”, các phong trào “*Nghìn việc tốt*”, “*Kế hoạch nhỏ*”, “*Đọc và làm theo Báo Đội*”, Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng, Tin học trẻ theo hướng chú trọng tính giáo dục của phong trào. Phát động đợt thi đua chào mừng Đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017-2022.

6. Tích cực hỗ trợ thiếu nhi trong học tập và trong đời sống; tổ chức tốt các hoạt động cho thiếu nhi vui chơi, giải trí lành mạnh, phát triển thể lực, rèn luyện và phát triển kỹ năng xã hội. Huy động các nguồn lực chăm lo, giúp đỡ các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học tốt.

7. Cán bộ phụ trách công tác Đoàn, Đội trường học bám sát Nghị quyết Đại hội đầu năm và chương trình hoạt động năm học 2016-2017 của Huyện Đoàn và Phòng Giáo dục và Đào tạo để lập kế hoạch hoạt động cụ thể cho đơn vị mình hàng tháng, hàng tuần. Các hoạt động, phong trào tập trung thể hiện thực hiện chủ đề năm, chủ điểm tháng. Lập, cập nhật đầy đủ các loại hồ sơ, sổ sách phục vụ công tác Đoàn, Đội. Chi quỹ Đoàn, Đội đúng mục đích, rõ ràng, đầy đủ chứng từ, đúng nguyên tắc tài chính. Báo cáo kết quả hoạt động về Phòng GD&ĐT và Huyện Đoàn đúng qui định.

8. **Giáo viên phụ trách Chi Đội** có trách nhiệm thực hiện sổ chi đội; triển khai và tổ chức cho đội viên thực hiện, tham gia có hiệu quả các hoạt động, phong trào, hội thi do Liên Đội, nhà trường tổ chức; xây dựng quỹ chi đội, tổ chức cho đội viên đọc làm theo báo Đoàn – Đội, thực hiện phong trào kế hoạch nhỏ của Đội; huy động đội viên tham gia công tác Sao nhi đồng; xây dựng Chi Đội vững mạnh.

Xếp giờ sinh hoạt chi đội cho giáo viên phụ trách Chi Đội tổ chức sinh hoạt Đội cho đội viên, 01 tiết/tuần vào thời gian phù hợp với tình hình thực tiễn của đơn vị. Đồng thời, có quản lý, theo dõi và đánh giá chất lượng sinh hoạt Đội của giáo viên phụ trách Chi Đội, xem đây là một trong những tiêu chí quan trọng để xét, đề nghị thi đua, khen thưởng giáo viên vào cuối năm học.

Xếp giờ sinh hoạt Sao nhi đồng cho giáo viên phụ trách lớp nhi đồng tổ chức sinh hoạt Sao cho thiếu nhi, 01 tiết/tuần vào thời gian phù hợp với tình hình thực tiễn của đơn vị với sự hỗ trợ của các em đội viên phụ trách Sao nhi đồng. Đồng thời, có quản lý, theo dõi và đánh giá chất lượng sinh hoạt Sao nhi đồng của giáo viên phụ trách lớp nhi đồng và các em đội viên, xem đây là một trong những tiêu chí quan trọng để xét, đề nghị thi đua, khen thưởng giáo viên vào cuối năm học.

Các tiết sinh hoạt đội và Sao nhi đồng được tính trong công tác chủ nhiệm lớp, đây là nhiệm vụ của giáo viên chủ nhiệm lớp theo Điều lệ trường học và nhiệm vụ của giáo viên chủ nhiệm lớp; không được kê khai tính qui mô thêm giờ, buổi.

9. Chủ động tập dợt, chuẩn bị và tham gia đầy đủ, có chất lượng các hoạt động, phong trào, hội thi các cấp tổ chức cho đoàn viên thanh niên và học sinh tham gia.

VII. THỰC HIỆN PHONG TRÀO THI ĐUA “XÂY DỰNG TRƯỜNG HỌC THÂN THIỆN, HỌC SINH TÍCH CỰC”

- Tiếp tục triển khai và thực hiện phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực" trong năm học 2016-2017.

- Tăng cường, tập trung vào các mặt trọng tâm:

+ Tổ chức sinh hoạt chào cờ đầu tuần nghiêm túc, long trọng, có chất lượng và đạt hiệu quả cao trong công tác tuyên truyền giáo dục; chú trọng đổi mới hình thức để thu hút sự chú ý và tập trung của học sinh.

+ Trang trí phòng, lớp, góc chơi, cải tạo cảnh quan nhà trường đảm bảo trường lớp xanh, sạch, đẹp, an toàn.

+ Đổi mới toàn diện để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giáo dục trong nhà trường. Đổi mới phương pháp dạy học, đẩy mạnh triển khai áp dụng các phương pháp dạy học hiệu quả, ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học. Thành lập ít nhất 02 câu lạc bộ học thuật trong nhà trường cho học sinh tham gia. Tổ chức giáo viên kèm cặp, phụ đạo, giúp đỡ học sinh yếu kém vươn lên học tốt.

+ Tăng cường giáo dục đạo đức, rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh. Xác định hệ thống giá trị, tầm nhìn của mỗi nhà trường đáp ứng nhu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế.

+ Đi học an toàn, phòng ngừa và ngăn chặn hiệu quả tình trạng học sinh đánh nhau, hành vi bạo lực trong nhà trường, phòng ngừa tác động xấu của trò chơi điện tử trực tuyến (game online) và đảm bảo an toàn giao thông.

+ Tổ chức phong phú, đa dạng các hoạt động tập thể vui tươi, lành mạnh, bổ ích và thiết thực. Đưa trò chơi dân gian, hát dân ca và các loại hình sinh hoạt văn hóa dân gian khác vào nhà trường một cách bền vững. Tạo điều kiện để học sinh được tham gia các hoạt động văn hóa văn nghệ lành mạnh, bổ ích.

- Trong năm học 2016-2017, Phòng Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tổ chức các hoạt động:

+ Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở tham gia.

+ Phối hợp với Huyện Đoàn tổ chức Hội thi “Đồng diễn thể dục - Múa hát sân trường”; Hội thi "Tin học trẻ" cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở tham gia; Hội thi “Nét đẹp đội viên” cho đội viên tham gia; Ngày hội “Hoa phượng đỏ” cho thiếu nhi tham gia.

+ Phối hợp với Trung tâm Văn hóa - Thể dục thể thao tổ chức Hội khỏe Phù Đổng cho học sinh tiểu học và THCS tham gia; Hội thi “Giai điệu tuổi hồng” cho học sinh mầm non, mẫu giáo, tiểu học và THCS tham gia; Giải thể thao hè hưởng ứng Thánh hành động Vì trẻ em cho thiếu nhi tham gia.

5. Cuối năm học, Ban chỉ đạo tổ chức cho học sinh giỏi các môn văn hóa và đạt thành tích cao trong các phong trào, hội thi tham quan các di tích lịch sử, văn hóa.

6. Chỉ đạo các đơn vị trường tổ chức và thực hiện tốt các nội dung sau:

- Tiếp tục bổ sung và hoàn thiện tập truyền thống nhà trường, tổ chức tuyên truyền, phổ biến và giáo dục truyền thống của nhà trường đến 100% công chức, viên chức và học sinh trong nhà trường trong dịp đầu năm học mới.

- Tổ chức các buổi lễ trong năm học trang trọng, đầy đủ phần “Hội” và phần “Lễ”, mang tính giáo dục cao, thu hút học sinh tham gia vào các hoạt động như: Ngày khai trường, kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm, lễ sơ kết, tổng kết năm học, ...

- Tổ chức bàn giao học sinh lớp dưới lên lớp trên.

- Tổ chức ngày hội văn hoá dân gian cho học sinh toàn trường tham gia trong tháng 3/2017, lồng ghép tổ chức kỷ niệm 86 ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, 76 năm ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh với nhiều hoạt động văn hóa, dân gian vui tươi, bổ ích, thiết thực; tổ chức Ngày hội kiểm tra, công nhận các chuyên hiệu cho đội viên.

- Tổ chức cho học sinh nhận chăm sóc gia đình thương binh, liệt sĩ, gia đình chính sách, có công với cách mạng hoặc địa chỉ nhân đạo cần quan tâm, giúp đỡ, viếng Nhà lưu niệm Tiểu Đoàn Tây Đô tại Thị trấn Thanh An; phối hợp với hội cha mẹ học sinh tổ chức cho học sinh tiêu biểu tham quan học tập tại các khu di tích lịch sử, văn hóa của vùng, miền.

- Tham gia các hoạt động, phong trào, hội thi các cấp tổ chức có chất lượng, có đầu tư. Chú trọng các hoạt động, phong trào ứng dụng công nghệ thông tin như: Khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học cơ sở; Giải toán trên máy tính cầm tay; học Tiếng Anh, giải Toán trên internet; hội thi Tin học trẻ, thiết kế phần mềm, ...

- Vận động và tổ chức cho học sinh tham gia tốt cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng cấp trường, tuyển chọn sản phẩm tham gia cấp huyện, cấp thành phố và toàn quốc (nếu được chọn). Chỉ tiêu: mỗi đơn vị có ít nhất 01 sản phẩm tham gia cuộc thi cấp huyện.

- Tổ chức thường xuyên các hoạt động trò chơi dân gian trong khuôn viên nhà trường cho học sinh tham gia.

- Đẩy mạnh việc giáo dục kỹ năng sống, văn hóa truyền thống, tăng cường tính tích cực của học sinh, xây dựng quy tắc ứng xử trong nhà trường, tổ chức thực hiện tốt hộp thư “Điều em muốn nói”, duy trì hoạt động hiệu quả các câu lạc bộ giáo dục kỹ năng sống.

C. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Hiệu trưởng các trường cần bám sát nhiệm vụ năm học 2016 - 2017, xây dựng kế hoạch và triển khai có hiệu quả các nội dung tại đơn vị mình; có sự phân công trực tiếp chỉ đạo công tác học sinh, giáo dục ngoại khóa; chú trọng việc chỉ đạo, phối hợp nhịp nhàng, khoa học, hiệu quả giữa các hoạt động Giáo dục thể chất - Y tế - Chữ Thập đỏ - Đoàn - Đội và các bộ phận chuyên môn trong nhà trường; thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá quá trình hoạt động của từng lĩnh vực; tạo điều kiện về cơ sở vật chất, kinh phí giúp các đồng chí phụ trách phát huy năng lực để nâng cao chất lượng hoạt động cho từng lĩnh vực.

Các trường gửi 02 bản Kế hoạch thực hiện công tác học sinh, giáo dục ngoại khóa năm học 2016-2017 về Phòng Giáo dục và Đào tạo chậm nhất ngày 25/10/2016, lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo phê duyệt Kế hoạch và gửi lại các đơn vị trường vào dịp họp lệ hiệu trưởng trong tháng 11/2016.

- Hiệu trưởng các trường cần tranh thủ, huy động các nguồn kinh phí hỗ trợ, thúc đẩy công tác học sinh, hoạt động giáo dục ngoại khóa có chất lượng, hiệu quả góp phần giáo dục toàn diện cho học sinh trong nhà trường.

- Phòng Giáo dục và Đào tạo thường xuyên kiểm tra, giám sát, tổng hợp kết quả, đánh giá công tác học sinh, giáo dục ngoại khóa, làm cơ sở xét thi đua, khen thưởng cuối năm các tập thể và cá nhân có trách nhiệm chính trong việc triển khai và thực hiện các nội dung công tác học sinh, giáo dục ngoại khóa.

Trên đây là những nội dung trọng tâm của công tác học sinh và hoạt động ngoại khóa năm học 2016-2017, yêu cầu hiệu trưởng các trường nghiên cứu triển khai, chỉ đạo và tổ chức thực hiện hiệu quả, sáng tạo, phù hợp với tình hình thực tiễn của đơn vị. Trong quá trình triển khai thực hiện, gặp khó khăn, vướng mắc báo cáo kịp thời về Phòng Giáo dục và Đào tạo để được hướng dẫn giải quyết./.

Nơi nhận:

- Phòng CTTT - Sở GD&ĐT (để chỉ đạo);
- Huyện Đoàn (để phối hợp);
- Trung tâm Y tế dự phòng huyện (để phối hợp);
- Hội Chữ thập đỏ huyện (để phối hợp);
- Trung tâm Văn hóa – TDTT (để phối hợp);
- Các bộ phận Phòng GDĐT (để phối hợp thực hiện, chỉ đạo);
- Các trường trực thuộc (để thực hiện);
- Lưu VT, NV.

**KT. TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG**

Nguyễn Văn Dũng

LỊCH HOẠT ĐỘNG TRỌNG TÂM
CÔNG TÁC HỌC SINH, GIÁO DỤC NGOẠI KHÓA NĂM HỌC 2016-2017
(Kèm theo Kế hoạch số 556 /KH-PGDĐT-NV ngày 17 tháng 10 năm 2016)

Thời gian	Nội dung công việc trọng tâm
Tháng 10/2016	<ul style="list-style-type: none">- Triển khai Kế hoạch thực hiện công tác học sinh, giáo dục ngoại khóa năm học 2016-2017.- Chỉ đạo các trường tổ chức Đại hội Chi Đoàn, Liên Đội; xây dựng các kế hoạch thực hiện công tác Y tế - Chữ thập đỏ, Giáo dục thể chất, thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.- Phối hợp Huyện Đoàn tổ chức họp mặt câu lạc bộ cán bộ Đoàn, giáo viên Tổng phụ trách Đội.- Tổ chức Hội thi “Prudential – Văn hay, chữ tốt”; Giải toán trên máy tính cầm tay cấp huyện và thành lập đội tuyển tham gia hội thi cấp thành phố.- Triển khai Kế hoạch tổ chức Hội thi “Giai điệu tuổi hồng”.- Chỉ đạo các trường thành lập các CLB học thuật, năng khiếu, giáo dục kỹ năng sống cho học sinh.- Tổ chức 01 lớp tập huấn về công tác xóa mù bơi, phòng chống đuối nước cho giáo viên mầm non và giáo viên thể dục thể thao tham gia.
Tháng 11/2016	<ul style="list-style-type: none">- Phối hợp Huyện Đoàn tổ chức họp mặt cán bộ Đoàn, giáo viên Tổng phụ trách Đội giới nhân ngày 20/11.- Chỉ đạo các trường tổ chức Hội khỏe phù Đổng cấp trường; triển khai Điều lệ Hội khỏe Phù Đổng huyện Vĩnh Thạnh năm học 2016-2017.- Tổ chức Hội thi “Giai điệu tuổi hồng” cấp huyện năm học 2016-2017.- Dự họp lệ chi đoàn trường MN Thạnh Quới, TH Thạnh Mỹ 1, THCS Thạnh An và sinh hoạt CLB kỹ năng sống các trường THCS Thị trấn Thạnh An (các trường có tên tổ chức buổi họp gửi giấy mời).
Tháng 12/2016	<ul style="list-style-type: none">- Triển khai Kế hoạch tham gia cuộc thi viết thư Quốc tế UPU, cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng.- Chỉ đạo các trường tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22/12.- Phối hợp Huyện Đoàn tổ chức Hội thi Nét đẹp đội viên; tổ chức sinh hoạt lệ câu lạc bộ cán bộ Đoàn, giáo viên Tổng phụ trách Đội.- Nhận hồ sơ đăng ký tham gia HKPD huyện Vĩnh Thạnh năm học

	<p>2016-2017.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dự họp lệ chi đoàn các trường MN Vĩnh Trinh 1, TH Thạnh Quới 2, THCS Thạnh Tiến và sinh hoạt CLB kỹ năng sống trường THCS Thị trấn Vĩnh Thạnh(các trường có tên tổ chức buổi họp gửi giấy mời).
Tháng 01/2017	<ul style="list-style-type: none"> - Kiểm tra hoạt động ngoại khóa một số đơn vị trường. - Tổ chức Hội khỏe Phù Đổng cấp huyện năm học 2016-2017. - Phối hợp với Huyện Đoàn sơ kết công tác Đoàn, Đội trường học năm học 2016-2017. - Phối hợp Huyện Đoàn tổ chức họp mặt “Nụ cười xuân” cấp huyện. - Thành lập đội văn nghệ, tổ chức tập dợt, chuẩn bị tham gia Hội thi “Giai điệu tuổi hồng” cấp thành phố. - Chỉ đạo các trường tổ chức các hoạt động vui xuân, đón Tết an toàn, vui tươi, tiết kiệm và chăm lo cho trẻ em nghèo.
Tháng 02/2017	<ul style="list-style-type: none"> - Kiểm tra hoạt động ngoại khóa một số đơn vị trường. - Tham gia Hội thi “Giai điệu tuổi hồng” cấp thành phố. - Chuẩn bị tham gia giải Bóng đá U13, Cup Yamaha năm 2017.
Tháng 3/2017	<ul style="list-style-type: none"> - Phối hợp Huyện Đoàn tổ chức Hội thi “Tin học trẻ” cấp huyện. - Tham gia giải Bóng đá U13, Cup Yamaha năm 2017. - Chỉ đạo các trường tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Tháng Thanh niên”, chào mừng 86 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, lồng ghép tổ chức ngày Hội Văn hóa dân gian và ngày hội “Thiếu nhi vui khỏe” cấp tiểu học; Ngày hội “Tiến bước lên đoàn” cấp THCS; tổ chức kiểm tra công nhận chuyên hiệu Rèn luyện đội viên, đặc biệt là chuyên hiệu “Nghị thức Đội”, “An toàn giao thông”, “Nhà sử học”, “Nghệ sĩ nhỏ tuổi”. - Dự họp lệ chi đoàn trường MN Thị trấn Thạnh An, TH Thạnh Tiến 2, THCS Thị trấn Thạnh An 1 và sinh hoạt CLB kỹ năng sống trường THCS Vĩnh Trinh (các trường có tên tổ chức buổi họp gửi giấy mời).
Tháng 4/2017	<ul style="list-style-type: none"> - Tham gia Hội thi “Tin học trẻ” cấp thành phố. - Phối hợp Huyện Đoàn, Trung tâm Y tế dự phòng huyện Vĩnh Thạnh kiểm tra, thẩm định, đánh giá công tác học sinh, giáo dục ngoại khóa các trường trực thuộc. - Tổ chức Hội thi “Đồng diễn thể dục - Múa hát sân trường” cấp huyện. - Dự họp lệ chi đoàn trường MN Thạnh Lộc 4, TH Vĩnh Trinh 2, THCS Thạnh Lộc và sinh hoạt CLB kỹ năng sống trường THCS Thạnh Mỹ (các trường có tên tổ chức buổi họp gửi giấy mời).
Tháng 5/2017	<ul style="list-style-type: none"> - Triển khai Kế hoạch công tác hè năm 2017; kế hoạch hưởng ứng Tháng hành động Vì trẻ em năm 2017. - Chỉ đạo các trường tổ chức các hoạt động kỷ niệm 76 năm ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh; tổ chức Lễ hội Tri ân và ra trường, lồng

	<p>ghép với Tổng kết năm học 2016-2017.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo tổng kết năm học 2016-2017 và tiêu chí thi đua. - Phối hợp Trung tâm Y tế dự phòng tổ chức Hội thi Y tế trường học giỏi năm học 2016-2017. - Phối hợp Huyện Đoàn đánh giá, xếp loại công tác Đoàn, Đội trường học và xét đề nghị thi đua, khen thưởng; - Phối hợp với Trung tâm Y tế dự phòng thẩm định kết quả đánh giá trường học an toàn và công tác y tế trường học trong năm học.
Tháng 6/2017	<ul style="list-style-type: none"> - Hưởng ứng “Tháng hành động Vì trẻ em”. - Phối hợp Trung tâm Văn hóa - TDTT tổ chức thi đấu các môn thể thao hưởng ứng “Tháng hành động Vì trẻ em” (Bóng đá, Cờ vua, ...). - Phối hợp Huyện Đoàn tổ chức Ngày hội Hoa phượng đỏ cấp huyện. - Dự sinh hoạt các CLB trong nhà trường, đặc biệt là CLB giáo dục kỹ năng sống của các trường THCS trong hè (các trường tổ chức sinh hoạt CLB gửi giấy mời).
Tháng 7 và 8/2017	<ul style="list-style-type: none"> - Dự sinh hoạt các CLB trong nhà trường, đặc biệt là CLB giáo dục kỹ năng sống của các trường THCS trong hè (các trường tổ chức sinh hoạt CLB gửi giấy mời). - Tham gia Ngày hội Hoa phượng đỏ cấp thành phố. - Kiểm tra hoạt động hè ở các đơn vị trường, theo dõi bồi dưỡng hè, giúp đỡ học sinh học yếu, kém trong năm học ôn tập kiến thức, rèn luyện hạnh kiểm trong hè để được thi lại, rèn luyện tiến bộ được lên lớp. - Cử nhân viên, giáo viên tham gia các lớp tập huấn do Sở GD&ĐT, Thành Đoàn tổ chức. - Vận động học sinh ra lớp, chuẩn bị tốt các điều kiện để tập trung học sinh, khai giảng năm học mới.